

พลสกนกรไทย-กัมพูชา ซาบซึ่งพระมหากษัตริย์คุณ หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ



รายงาน

นับเป็นปีที่ 9 แล้ว สำหรับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาและการออกหน่วยตรวจรักษาฟัน โดย “ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สนองงานพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนชาวไทยและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน

ในปีนึ่ พล.อ.อ.อริคม สุขสมสถาน เลขาธิการคณะกรรมาการฝ่ายอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ฐูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (กัมพูชา) ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)

นางณัฐยา จอมพุดรา เลขาธิการคณะ

กรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มมส กล่าวว่า การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนกัมพูชาได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่า เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาแล้วจะนำทักษะทางด้านภาษาไทยไปใช้ในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงนำความรู้ไปพัฒนาประเทศและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาอีกด้วย โครงการนี้มีนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมโครงการรวม 142 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จำนวน 23 แห่ง



เสโร จุมเนียะ



เมื่อน อูลุพาร์ด



สน กานโสพะพาน



ณัฐยา จอมพุทรา



โครงการนี้ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก การที่เราได้โอกาสด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รู้สึกสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณที่ทรงห่วงใยพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา

นายเสโร จุมเนียะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวว่า สำนึกในพระมหากษัตริย์คุณที่พระองค์ได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษากัมพูชา ถือเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักศึกษาทั้งในเรื่องวิชาการและวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย อยากฝากถึงนักศึกษากัมพูชาทุกคน ขอให้ตั้งใจเรียน พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศ



นายสน กานโสพะพาน นักศึกษากัมพูชา “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี กำลังจะเข้าศึกษาที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่สอบได้ทุนการศึกษาซึ่งตั้งใจเลือกเรียนที่ มมส เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีการจัดการศึกษาที่เป็น

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และวันนี้ได้ร่วมกิจกรรมตรวจรักษาฟันของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทำให้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากษัตริย์คุณของพระองค์ท่าน

ด้าน นายเมื่อน อูลุพาร์ด นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ชัยภูมิ ที่ได้ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นที่ มมส กล่าวว่า ชอบคุณคณะทันตแพทย์ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจรักษาฟันให้นักศึกษากัมพูชาทุกคนที่มาร่วม

กัมพูชาต่อไป

สำหรับการจัดโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทุกครั้ง สร้างความปลื้มปิติให้แก่กัมพูชาอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะได้มาศึกษาเล่าเรียนที่ มมส และอีกจำนวน 17 สถาบันในประเทศไทยแล้ว ยังได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) มาให้การรักษาสภาพในช่องปากถึงมหาวิทยาลัยด้วย